

## การประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการเข้าสู่ตลาด (Market Access Implementing Committee: MAIC) ครั้งที่ ๔ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TAFTA MAIC ครั้งที่ ๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการเปิดตลาด โดยมีนาย รัชวิชัย ปิยะปราโมทย์รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับนายเอียน มอติเมอร์ รักษาการผู้ช่วยปลัด การต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย สาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและนโยบายความตกลงการค้าเสรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

**๑. การหารือเชิงนโยบายเรื่องการค้าการลงทุนของไทยและออสเตรเลีย** ทั้งสองฝ่ายนำเสนอภาพรวมนโยบาย การค้าและการลงทุน โดยไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า และการจัดทำ FTAs เพื่อขยายโอกาสทางการค้า รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ ออสเตรเลียมาลงทุนในไทยมากขึ้น ในขณะที่ออสเตรเลียเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของออสเตรเลียที่ให้ความสำคัญกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ปี 2583 (Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040) เพื่อส่งเสริม การค้าและการลงทุนของออสเตรเลียในภูมิภาค

### ๒. ความคืบหน้าการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง TAFTA

**๒.๑ ด้านการค้าบริการและการลงทุน** ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะหารือและพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด ตลาดด้านการค้าบริการและการลงทุนในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน โดยใช้กรอบการยกระดับ AANZFTA และ RCEP เป็น พื้นฐาน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพด้านวิศวกรรม ภูมิสถาปนิก และผู้ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างกัน

**๒.๒ ด้านการค้าสินค้า** ไทยอยู่ระหว่างดำเนินการภายในประเทศเพื่อเปิดตลาดสินค้าที่มีโควตาภาษี (TRQ) ที่เหลืออยู่อีก ๒ รายการ ได้แก่ (๑) สินค่านมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และ (๒) นมผงขาดมันเนย ภายใน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งออสเตรเลียเชื่อมั่นว่า การยกเลิกโควตาภาษีดังกล่าวจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าระหว่างกัน และ ช่วยส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตสำหรับสินค่านมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของไทย นอกจากนี้ ไทยได้นำเสนอแนวทางการ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของไทย พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือแนวทางส่งเสริม ความร่วมมือในด้านดังกล่าว ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะแลกเปลี่ยนสิทธินำเข้าและการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ที่ไทยและออสเตรเลียเป็นภาคี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบ ความตกลงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**๒.๓ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model)** ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่จะช่วยยกระดับและสร้างคุณค่าให้กับความตกลง TAFTA โดยเฉพาะการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อให้ข้อมูลด้านการผลิตสีเขียว บรรลุภัณฑ์สีเขียว แนวโน้มสินค้า/บริการ BCG ตลาดผู้บริโภค ในออสเตรเลีย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs/Startup ให้ตระหนักและ สามารถปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการ เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

**๓. ความตกลง TAFTA ครบรอบ ๒๐ ปี ในปี ๒๕๖๘** ไทยและออสเตรเลียจะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน และกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๒๐ ปีของการมีผลบังคับใช้ความตกลง TAFTA และสร้างความตระหนักรู้ใน ด้าน การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง รวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา